

LATEST NEWS



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

“บาหลีเรnergกำลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10”



รัฐบาลบาหลีเรnergอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับขึ้น VAT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐ ลดภาระหนี้ของประเทศ และรักษาเสถียรภาพของเงินคงคลัง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี จะมีสินค้าอุปโภค 94 รายการและบริการของภาครัฐอีก 1,400 บริการที่ได้รับการยกเว้นจากการปรับขึ้นภาษีครั้งนี้

ทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากการปรับขึ้น VAT ได้แก่ การลดเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำ, การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 15 การปรับลดหรือตัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ซึ่งทางรัฐบาลบาหลีเรnergเห็นว่าการปรับขึ้นภาษีเป็นทางเลือกที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

หากบาหลีเรnergปรับภาษีขึ้นจริง บาหลีเรnergจะเป็นประเทศที่สองในกลุ่ม GCC ที่ปรับขึ้น VAT หลังจากที่ซาอุดีฯ ปรับขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 เมื่อ ก.ค. 2563 ซึ่งผลจากการปรับขึ้น VAT ทำให้ซาอุดีฯ มีรายได้เพิ่มเข้ามาถึงร้อยละ 37 ทำให้ประเทศมีงบในการบริหารราชการแผ่นดิน เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ของ สอท.

- ปัญหาสำคัญของบาหลีเรnerg คือ รัฐมีรายได้จากภาษีและอื่น ๆ น้อยกว่ารายจ่ายมาหลายปีแล้ว ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลต้องกู้และเพิ่มราคาน้ำมัน จนในที่สุดต้องเก็บ VAT ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นมา บาหลีเรnergเคยตั้งเป้าเมื่อปี 2561 ว่าในปี 2565 บาหลีเรnergจะต้องไม่ขาดดุลอีกต่อไป
- แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น และรายได้การท่องเที่ยวที่ลดลง รัฐบาลบาหลีเรnergต้องรัดกุมการใช้จ่ายมากขึ้น และต้องหารายได้เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณด้วยการปรับขึ้น VAT
- การปรับขึ้น VAT ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนลดการบริโภคและการจับจ่ายสินค้า โดยเฉพาะผู้ที่มียาได้ต่ำ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมในภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด
- อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ กฎหมายบาหลีเรnergกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ วุฒิป. ตรี 400 ดินาร์บาหลีเรnerg สูงกว่าค่าแรงต่างชาติเกือบ 3 เท่าตัว ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการปรับขึ้น VAT คือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในบาหลีเรnergที่มีรายได้ต่ำกว่าชาวบาหลีเรnerg แต่มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง
- มีความเป็นไปได้ว่าการปรับขึ้น VAT ของบาหลีเรnergจะมีผลกระทบต่อแรงจูงใจให้ชาวซาอุดีฯ เดินทางมาซื้อสินค้าในบาหลีเรnergลดลงในระยะสั้น แต่ในระยะยาวน่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม

*หากเป็นคนชาติบาหลีเรnergหรือได้รับสัญชาติ (การได้รับสัญชาติต้องพำนักอยู่ในบาหลีเรnerg 25 ปีขึ้นไปหรือทำคุณประโยชน์ให้กับบาหลีเรnerg) ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ / อดหนุนจากรัฐหลายด้าน

** ในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าล้วนมีอัตราการจัดเก็บ VAT ที่แตกต่างกันออกไป ญี่ปุ่น ร้อยละ 8 เกาหลีใต้และออสเตรเลีย ร้อยละ 10 จีน ร้อยละ 17 อังกฤษ ร้อยละ 20 핀แลนด์ ร้อยละ 23 เดนมาร์ก ร้อยละ 25 เอเชียทั่วโลกมีอัตราการจัดเก็บ VAT อยู่ที่ร้อยละ 15.5

